

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum

Borsum – Chúa nhật I Mùa Vọng, 28.11.2021

Cộng Đoàn Bắc Đức thân mến!

Đại dịch Corona vẫn hoành hành đọa đầy nhân loại từ 2 năm nay. Mọi người đều biết rằng chỉ có chích ngừa chúng ta mới thoát khỏi cảnh dịch lây lan. Nhiều người trong chúng ta đang chờ được tiêm mũi thứ ba. Từ tháng 7 cho đến đầu tháng 11 nước Đức đã có thể thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy được tự do trở lại sau 2 năm.

Nhưng chỉ 2 tuần vừa qua, giữa tháng 11 số người lây bệnh tăng vọt khủng khiếp: từ 6.000 lên đến 75.961 người trong 1 ngày. Có nơi chỉ số Inzidenz lên 1.000 đến 2.000 người. Hôm nay toàn nước Đức có chỉ số là 444 người nhiễm trong 100.000 dân. Mọi nơi đều không muốn nhắc đến Lockdown, nhưng có vẻ chúng ta không tránh được tình trạng ngăn cấm trong những ngày tới đây.

Nhân loại đang còn hoảng sợ về biến thể Delta thì hôm nay phải nhắc đến "**siêu biến thể Omicron**" đến từ Nam Phi, đang khiến cả thế giới lo lắng: vì sự lây nhiễm mạnh hơn 500% so với Delta. Omicron đã xâm nhập Âu Châu qua nước Bỉ. Chính phủ Bỉ xác định được 1 trường hợp trở về từ Ai Cập (và chưa tiêm ngừa Vaccine) đã bị lây nhiễm với biến chủng Omicron - cũng là trường hợp đầu tiên tại Châu Âu. Các phi trường ở Nam Phi đang chặt kín người muốn tháo chạy khỏi "Omicron" trong lúc này.

Ngày 26.11.2021 Tổ chức Y tế Thế giới đưa cảnh báo về biến chủng Omicron: nó đang hiện diện ở Nam Phi, Hồng Kông và Bỉ. Thế giới thật lo ngại về những gì sẽ xảy ra trầm trọng tiếp theo với đại dịch Corona toàn cầu, vốn đã khiến toàn nhân loại khốn đốn trong 2 năm qua. Dự tính hệ thống y tế thế giới sẽ gặp áp lực to lớn trong vài ngày tới với Omicron.

Tiến sĩ Eric Feigl-Ding, nhà dịch tễ học tại Mỹ mới đây đã đăng tải trên Twitter một số thông tin về Omicron. Ghi nhận của ông: "**Biến thể B.1.1.529 (Omicron) có thể lây nhiễm mạnh hơn Delta tới 500% - một chỉ số khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Nó thực sự tệt hại.**"

Chưa cần nói về Omicron, thì nước Đức đang còn rất vất vả với số tăng vọt trong 2 tuần lễ vừa qua với 774.408 bệnh nhân lây nhiễm cao kỷ lục. Nhiều nhà thương không còn giường trống và phải di dời bệnh nhân qua các tiểu bang khác. Đỉnh điểm của sự bất lực chống lại Corona đã làm cho 100.779 người nhiễm bệnh qua đời tại Đức. Chính phủ Đức bó tay trước 1/3 dân số không chịu chích ngừa. Hiện nay 56,9 triệu người Đức đã chích ngừa 2 lần, được tính ra 68,4% dân số của Đức. Vì thế quy luật **3G-Regel** phải được áp dụng trên toàn nước Đức: **Geimpfte - Genesene und negativ Getestete**.

Từ 2 năm nay, ai đi tham dự Thánh Lễ trong nhà thờ không phải xuất trình một giấy tờ nào cả, chỉ cần ghi tên và số điện thoại vào danh sách chung là đủ. Nhưng bắt đầu từ ngày 29.11.2021 tất cả người tham dự Thánh Lễ cũng phải giữ quy luật **3-G** (*Người đã chích ngừa - Người đã khỏi bệnh và Người thử Test*).

- **Quy luật bước vào nhà thờ ở Đức:** Phải tuân thủ xuất trình Giấy Chích Ngừa (*Impfpass*) + Giấy Tỳ Thân (*Personalausweis*) + đeo khẩu trang.
- Tất nhiên ai gặp khó khăn trong khoản này, xin vui lòng tham dự Thánh Lễ Online tại nhà cho đến khi tình hình dịu xuống.

Chúng ta đã bắt đầu bước vào Mùa Vọng 2021: thời gian lắng đọng, suy tư về Đấng Thiên Sai. Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, giữa lúc rất lo lắng về đại dịch của nhân loại. Xin ngài hãy đến bên chúng con để nhân loại có thể an tâm dựa vào Ngài!

Xin Thiên Chúa gìn giữ mọi người chúng con bình an trong cơn đại dịch Corona.

Lm. Paul Phạm Văn Tuấn

Vietnamesische Kath. Mission

Am Hohen Turm 4 - 31177 Borsum-Harsum - GERMANY

